



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 9/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin tỉnh tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021) và hưởng ứng ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình hiện có hơn 20.000 người là nạn nhân CĐDC, trong đó có 16.000 nạn nhân trực

tiếp. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, 17 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp hội nạn nhân CĐDC/Đioxin trong tỉnh đã nỗ lực kêu gọi, vận động từ các tổ chức, cá nhân gần 100 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC như: tặng quà cho trên 100.000 lượt nạn nhân; cấp 400 xe lăn, xe lác, xây dựng 400 ngôi nhà tình nghĩa cho các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức dạy nghề cho hơn 500

(Xem tiếp trang 4)  
THU HOÀI

### Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC LINH

Chiều ngày 9/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 với các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị.

Liên tiếp ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19 mới từ Thành phố Hồ Chí Minh về

(Xem tiếp trang 4)  
HOÀNG LANH

### ▶ Phấn đấu gieo trồng trên 36.000ha cây màu vụ đông

Vụ đông năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 36.000ha cây màu các loại, trong đó trên 19.000ha cây vụ đông trồng trên đất hai lúa.

Để đạt được mục tiêu về diện tích, giá trị kinh tế, ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt kế hoạch sản xuất vụ đông, mở rộng diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn theo nhu cầu của thị trường; tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn trên cơ sở người dân địa phương thuê, mượn ruộng để sản xuất; từng bước khôi phục và mở rộng diện tích cây trồng có lợi thế về thị trường, thổ nhưỡng để nâng cao thu nhập cho nông dân.

NGÂN HUYỀN

### ▶ VŨ THƯ Tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Trên 7.600ha lúa mùa của nông dân huyện Vũ Thư hiện đang trong giai đoạn đẻ nhánh rõ, đòng cái, làm đòng. Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, trên các cánh đồng của huyện đã và đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại.

(Xem tiếp trang 4)  
QUỲNH LƯU

#### XÃ LUẬN

### Hành động thiết thực xoa dịu nỗi đau da cam

Hôm nay 10/8 - ngày vì nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam/Đioxin ở Việt Nam, cùng nhân dân cả nước, nhân dân Thái Bình cũng hướng về các nạn nhân chất độc da cam/Đioxin với tình cảm sẻ chia sâu sắc.

Đúng ngày này cách đây 60 năm (10/8/1961 - 10/8/2021), quân đội Mỹ tiến hành phun rải chất độc hóa học trên lãnh thổ Việt Nam mở màn cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, gây thảm họa thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Gần 8 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ cuộc chiến tranh thảm khốc này, hàng trăm nghìn người đã chết trong tuyệt vọng, đau đớn và bệnh tật. Đã qua 60 năm, song nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu, dày vò trong nhiều ngôi nhà, làm mòn mỏi nhiều cuộc đời chưa một ngày hạnh phúc. Hậu quả, di chứng chất độc da cam/Đioxin đang tiếp tục ảnh hưởng đến thế hệ thứ hai, thứ ba... làm nhức nhối thêm nỗi đau sau chiến tranh của dân tộc ta.

Để chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chủ trương, thực hiện nhiều chính sách, biện pháp tích cực khắc phục hậu quả chất độc da cam/Đioxin ở Việt Nam. Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân đã chung sức, nỗ lực hàn gắn, xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam/Đioxin. Bằng ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, nhiều nạn nhân chất độc da cam/Đioxin đã dũng cảm vượt lên khổ đau, mất mát, nỗ lực học tập, lao động làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Là tinh có tỷ lệ người tham gia kháng chiến chống Mỹ so với dân số cao nhất cả nước, vì vậy Thái Bình cũng là một trong những tỉnh có số nạn nhân chất độc da cam/Đioxin đông. Nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã hết sức quan tâm, chung tay góp sức chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin. Mặc dù vậy, cuộc sống của không ít nạn nhân chất độc da cam/Đioxin vẫn còn rất khó khăn, thiếu thốn. Đặc biệt, với những gia đình có nạn nhân bị ảnh hưởng nặng, họ vẫn là những người nghèo nhất trong số những người nghèo, khổ đau nhất trong những người đau khổ.

Nỗ lực, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ngày 10/8 hàng năm đã trở thành ngày hành động vì nạn nhân chất độc da cam/Đioxin. Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam/Đioxin ở Việt Nam là dịp để chúng ta đánh giá sâu sắc hơn về sự thảm khốc mà cuộc chiến tranh đó đã để lại. Hậu quả lâu dài của thảm họa này sẽ mãi là hồi chuông thức tỉnh lương tri loài người, nhắc nhở nhân loại tích cực tham gia đấu tranh vì hòa bình, công lý và lẽ phải. Tri ân những người đã gánh chịu nỗi đau của chiến tranh để chúng ta có được độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm sẽ chia trong cộng đồng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam.

Cùng với nhân dân cả nước, mỗi người dân trong tỉnh bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa để giúp đỡ, làm vơi bớt nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/Đioxin. Thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng, chúng ta cùng hành động để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn!

THÁI BÌNH

## Những việc làm ấm lòng nạn nhân chất độc da cam

(Xem trang 3)



Dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Chăm sóc và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/Đioxin trực thuộc Tỉnh hội. Ảnh tư liệu

## Để người sử dụng lao động sớm tiếp cận vốn vay ưu đãi của Chính phủ

(Xem trang 2)